

## ภาวะตลาดเงินบาท: เปิด 34.38 อ่อนค่าตามตลาดโลกกังวลเฟดชะลอปรับลดดอกเบี้ย

นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทเปิดตลาดเช้าวันนี้อยู่ที่ 34.38 บาท/ดอลลาร์ ปรับตัวอ่อนค่าจากปิดตลาดเย็นวานนี้ที่ระดับ 34.23 บาท/ดอลลาร์ เคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกับค่าเงินในภูมิภาคและตลาดโลก โดยดอลลาร์แข็งค่าเมื่อเทียบกับค่าเงินสกุลหลัก หลังได้รับปัจจัยหนุนจากตัวเลขการขอรับสวัสดิการว่างงานออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจของภูมิภาคอื่นอยู่ในภาวะทรงตัว ทำให้ตลาดมีความกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) อาจชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ยออกไปอีก จึงมีแรงซื้อดอลลาร์กลับเข้ามาในตลาดมากขึ้น

ส่วนปัจจัยในประเทศวันนี้ ตลาดรอดูทิศทางของเงินทุนจากต่างประเทศทั้งในตลาดหุ้นและตลาดพันธบัตร รวมถึงการค้ำทองหลังราคาในตลาดโลกปรับขึ้นมาเกือบ 30 ดอลลาร์/ออนซ์

"บาทปรับตัวอ่อนค่าจากปิดตลาดเย็นวานนี้ตามภูมิภาคและตลาดโลก เนื่องจากดอลลาร์ได้รับปัจจัยหนุนจากตัวเลขการขอรับสวัสดิการว่างงานออกมาดีเกินคาด" นักบริหารเงินฯ กล่าว

ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันนี้ไว้ที่ 34.25-34.50 บาท/ดอลลาร์

### \* ปัจจัยสำคัญ

- เงินเยน อยู่ที่ระดับ 157.31 เยน/ดอลลาร์ จากเย็นวานนี้ที่ระดับ 156.81/84 เยน/ดอลลาร์
- เงินยูโร อยู่ที่ระดับ 1.03267 ดอลลาร์/ยูโร อ่อนค่าสุดในรอบกว่า 2 ปี จากเย็นวานนี้ที่ระดับ 1.0355/0357 ดอลลาร์/ยูโร
- อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของธปท. อยู่ที่ระดับ 34.201 บาท/ดอลลาร์
- ดอลลาร์แข็งค่าอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กหลังสหรัฐฯ เปิดเผยข้อมูลแรงงานที่แข็งแกร่งเกินคาด ทำให้นักลงทุนคาดการณ์เฟดจะชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปี
- กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ เผยตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลง 9,000 ราย สู่ระดับ 211,000 ราย ในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมี.ค.67 และต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 222,000 ราย
- สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวก โดยตลาดได้ปัจจัยหนุนจากการที่นักลงทุนเดินทางซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย ขณะเดียวกันนักลงทุนจับตาสัญญาณบ่งชี้ทิศทางอัตราดอกเบี้ยของเฟดในปี 2568 และนโยบายของโดนัลด์ ทรัมป์ ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

- ข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญที่จะเปิดเผยในวันนี้ ได้แก่ เกาหลีใต้เปิดเผยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 4/2567, สิงคโปร์เปิดเผยยอดค้าปลีกเดือนพ.ย., เยอรมนีเปิดเผยอัตราว่างงานเดือนธ.ค. และสหรัฐฯ เปิดเผยดัชนีภาคการผลิตเดือนธ.ค.จากสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐฯ (ISM)

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับขอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้